

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường tại số 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM là địa chỉ khám chữa các bệnh lý về tiết niệu, sản phụ khoa, xét nghiệm bệnh tình dục,... với dịch vụ tốt, hiệu quả cao đã hỗ trợ hàng trăm bệnh nhân tại khu vực thành phố và các tỉnh lân cận hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm.

<https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/phong-kham-da-khoa-hong-cuong-luon-dat-suc-khoe-va-loi-ich-benh-nhan-len-hang-dau-20230816201014.htm>



Hotline hỗ trợ:
(028) 7307 0666

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG- THĂM KHÁM CHUYÊN SÂU,
CHẤT LƯỢNG LÀM ĐẦU**

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường, địa chỉ số 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM, được đầu tư xây dựng với cơ sở hạ tầng khang trang gồm

nhiều chuyên khoa riêng biệt, có hệ thống thang máy hiện đại để bệnh nhân dễ dàng di chuyển thuận tiện trong quá trình thăm khám.

Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào Phòng khám Hồng Cường chính là sự tiếp đón bệnh nhân thân thiện và chu đáo từ lễ tân, sự hỗ trợ hướng dẫn tận tình từ nhân viên phòng khám, với mong muốn để người bệnh và người thân đi cùng luôn được thoải mái nhất trong suốt quá trình thăm khám.

Bên cạnh đó là rất nhiều trang thiết bị y tế đồng bộ cùng các kỹ thuật trị liệu tiên tiến giúp đảm bảo chất lượng khám chữa, chẩn đoán chính xác, trị bệnh an toàn, hiệu quả. Việc đầu tư bài bản hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ cao tiếp nhận chuyển giao trực tiếp từ các nước có nền y tế phát triển đã giúp tăng hiệu quả đến 96% trong phác đồ điều trị các bệnh lý nam phụ khoa vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp thông thường.

Thay vì chỉ áp dụng điều trị bằng Tây y, Đa khoa Hồng Cường còn đưa vào kết hợp liệu pháp khám chữa và điều trị bằng y học cổ truyền để giảm tác dụng phụ, rút ngắn thời gian điều trị, an toàn và tiết kiệm cho bệnh nhân.

Trong suốt thời gian hoạt động, Đa khoa Hồng Cường đã tạo dựng được uy tín, niềm tin trong lòng đông đảo bệnh nhân TPHCM và ở các tỉnh thành phía Nam là nhờ đội ngũ Y bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, rất nhạy bén trong chẩn đoán và xử lý bệnh hiệu quả kịp thời, mà còn vô cùng tận tâm, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt hành trình vượt qua nỗi lo bệnh tật.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG

Hiện đại - Uy tín
TẠI TP HCM

ĐT: (028) 7307 0666

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG- NƠI KHÁM CHỮA BỆNH UY TÍN CHẤT LƯỢNG

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường (địa chỉ tại số 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10) được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Hiện nay, Phòng khám Đa khoa Hồng Cường đang thực hiện khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa; tiết niệu – sinh dục; xét nghiệm,... Trong công tác khám chữa bệnh vì sức khỏe cộng đồng, Phòng khám luôn được người bệnh đón nhận bởi dịch vụ hiệu quả, chu đáo, chi phí hợp lý.

Người bệnh có thể yên tâm đến khám và điều trị tại Đa khoa Hồng Cường, bởi phòng khám nằm ở khu vực trung tâm của quận 10, dân cư đông đúc, gần các bến xe lớn như Miền Tây, Chợ Lớn...kết nối nhiều quận TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nên rất dễ dàng di chuyển đến phòng khám bằng xe máy, xe khách hoặc xe buýt một cách dễ dàng và thuận tiện.

Với phương châm hoạt động là uôn đặt sức khỏe và lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu, phòng khám luôn hướng đến những giải pháp điều trị tối ưu nhất để nâng cao khả năng phục hồi và đồng thời tiết kiệm nhất cho người bệnh. Vì thế, Đa khoa Hồng Cường luôn tuân thủ thực hiện theo các quy định của Sở Y tế và song song đó là lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía bệnh nhân để mỗi ngày hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu của người bệnh.

Chăm sóc
SỨC KHỎE
HÀNG ĐẦU

- ✓ Đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm
- ✓ Áp dụng pháp hiện đại, thiết bị tân tiến
- ✓ Đảm bảo chất lượng điều trị tốt nhất

Hotline sức khỏe:
028 7307 0666

HỒNG CƯỜNG
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG CÓ NHỮNG THẾ MẠNH GÌ?

Mặc dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đã chiếm được nhiều niềm tin yêu từ đông đảo bệnh nhân. Đó chính là nhờ sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, nhân viên phòng khám luôn không ngừng cố gắng để tạo được những lợi thế trong công tác khám chữa bệnh, củng cố lòng tin khách hàng, như sau:

Trình độ chuyên môn của bác sĩ: Phòng khám Hồng Cường thu hút đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu của các dự án y tế nhằm tìm tòi những kỹ thuật điều trị mới, mang lại hiệu quả chữa trị tốt nhất cho từng bệnh nhân.

Môi trường y khoa tốt, thân thiện: Phòng khám đã đầu tư xây dựng hạ tầng khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ các phòng chức năng cần thiết, đảm bảo tính riêng tư, thoải mái. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên hỗ trợ bệnh nhân đều là những người thân thiện, vui vẻ và tận tình giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.

Trang thiết bị, máy móc hiện đại: Nhằm hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị suôn sẻ, phòng khám cũng đã đưa vào trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt là khâu kiểm tra đầu vào, thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo dưỡng hàng tháng, khử trùng trước và sau khi điều trị... hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhân.

Quy trình khám chữa nhanh chóng: Tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường đã thiết lập một quy trình phục vụ bệnh nhân chuyên nghiệp, tối giảm các thủ tục rườm rà. Hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến và đường dây nóng luôn hoạt động 24/24 giúp người bệnh dễ dàng đặt lịch hẹn trước, được tư vấn bệnh miễn phí và đồng thời có sự chủ động trước khi gặp bác sĩ.

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý: Tất cả các chi phí khám, kiểm tra, xét nghiệm, chữa trị tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường luôn phải chăng, rõ ràng. Khi mỗi bệnh nhân đến đây, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể các khoản chi phí nếu bệnh nhân đồng ý mới tiến hành điều trị. Ngoài ra, việc thăm khám ngoài giờ cũng không tăng phí giúp bệnh nhân an tâm sắp xếp lịch khám phù hợp.

Đại diện Phòng khám Hồng Cường cũng chia sẻ: "Phòng khám chúng tôi hoạt động theo đúng quy định của Sở Y tế nên sẽ không có bất cứ sai sót nào gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đây đều được tiếp nhận hỗ trợ nhanh chóng để có thể ra về ngay trong ngày, không có tình trạng chờ đợi mất thời gian."

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được tư vấn thêm hoặc có nhu cầu đặt hẹn khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Thông tin liên hệ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: 02873070666 hoặc 02873088280

Website: <https://dakhoahongcuong.vn/>

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm lễ, Tết)